



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๕๔๘

ที่ อส.๐๐๐๑.๑(สส)/ว ๒๕๐

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขาธิการอัยการสูงสุด
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบัน เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
และผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีหนังสือที่ ธกร ๑. ๒๑๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีรายละเอียดสินเชื่อ ดังนี้

สินเชื่อสวัสดิการ	วัตถุประสงค์การกู้	อัตราดอกเบี้ย
๑. สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home for Cash สำหรับลูกค้าข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร	๑. เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ๒. ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ๓. ปลูกสร้างบ้าน ๔. ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ๕. Refinance จากสถาบันการเงินอื่น	เริ่มต้นปีแรก ๑.๕๐% ต่อปี
๒. สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home for Cash สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร		เริ่มต้นปีแรก ๒.๒๕% ต่อปี
๓. สินเชื่อบ้าน Refinance กรุงเทพเคียงช้างบุคลากรภาครัฐสำหรับบุคลากรภาครัฐ	เพื่อ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น	- เริ่มต้น ๒.๕๐% นาน ๖ เดือน - ผ่อนต่ำล้านละ ๓,๕๐๐ บาท /เดือน นาน ๖ เดือน
๔. สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความต้องการของผู้กู้	เริ่มต้น ๗.๕๗% ต่อปี

เพื่อให้บุคลากร...



เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อสวัสดิการดังกล่าว โดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Call Center หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน



(นายสรารุท ปิตุเตชะ)

เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด



รายละเอียดสินเชื่อฯ

